
 

126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 307  —  279. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um manneldis- og neyslustefnu.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur og Þuríði Backman.

1. Hvað líður endurskoðun manneldis- og neyslustefnu sem samþykkt var á Alþingi 19.
maí 1989?

2. Hvernig hefur gengið að ná markmiðum manneldis- og neyslustefnunnar?


